

จดหมายออนไลน์

(6 เมษายน 2562)

โดย ธรรมาธิปติ

หากจะรัก ต้องลืมคำว่าเสียใจ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณตาต้า เกิดวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2520 เวลา 16.45 น. กทม เพศหญิง คุณตาต้า เคยให้ผมพยากรณ์ดวงชะตามาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

คุณถามมาว่า ขอถามเรื่องชีวิตทั่วไปค่ะ ตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้ รู้สึกเหมือนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลย รู้สึกเหมือนต้องคอยชัฟฟอรัท คนอื่นตลอดเวลา ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าค่ะ

โดยพื้นฐานดวงชะตาของคุณตาต้า คุณเป็นคนที่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวเสาร์(๑)ค่อนข้างมาก นั่นหมายความว่า คุณมักจะคิดทุกข์ คิดสั้นโดย คิดเหนื่อย ท้อ และ โดดเดี่ยว มากเอการอยู่ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มาทางสายวิชาการเช่นคุณ

เพราะวิถีชีวิตของนักวิชาการ ย่อมต้องหมกมุ่นกับตัวเอง ใส่ใจแต่กับเรื่องวิชาการ เรื่องความคิดที่ต้องใช้สมาธิมาขอยู่ และอาจจะเข้าข่ายคิดมากด้วยซ้ำ แตกต่างจากคนที่เป็นสายบันเทิง สายสังคม เหล่านั้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา คุณจะรู้สึกถูกกดดันมาก ค่าใช้จ่ายมีมาก เงินเก็บไม่ค่อยอยู่ และอาจจะมีศัตรูหรือคนไม่ชอบ รวมทั้งอาจจะมีปัญหาในเรื่องบริหารลูกน้องด้วย จึงทำให้คุณรู้สึกเหมือนชีวิตถูกกดดัน

ทั้งนี้เพราะเสาร์(๑)จร ให้ผลในทางร้ายต่อคุณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อยมา เพราะเป็นช่วงที่เสาร์(๑)ถึงจันทร์(๒)ของคุณ จากนั้น เสาร์(๑) ก็มาถึงพฤหัสบดี(๕) องค์ส่วยของคุณ และ ถึงอังคาร(๓)ด้วย

แต่เรื่องเหล่านี้กำลังจะผ่านไปแล้วครับ เพราะเสาร์(๑) กำลังจะย้ายเข้าราศีมังกร แต่ก็อาจจะทำให้คุณมีเรื่องอึดอัดหนักใจเรื่องอื่นๆแทน เช่น เรื่องคู่ หรือ คู่สัญญา หุ้นส่วน เรื่องพี่น้อง และเอกสารสัญญาได้

ดังนั้น ควรจะเตรียมตัวเตรียมใจพบกับสิ่งไม่ประสงคในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพครับ

คำถามที่สอง เนื่องจากเรื่องการทำงาน และ เรื่องเงิน เป็นไปแบบปกติเรื่อยๆ มีอะไรแนะนำได้มั๊ยค่ะ

อันที่จริง พื้นฐานเรื่องงานกับเรื่องเงินของคุณก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะครับ จะมีก็เพียงแต่ในช่วงที่ผ่านมา การเงินอาจจะร่วไหล หรือ เก็บเงินไม่ค่อยอยู่สักหน่อย แต่ก็น่าจะดีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วครับ

คำถามสุดท้าย เรื่องความรักก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆ พอคุยๆแล้วก็หายไป เป็นเพราะอะไรคะ จะได้แต่งงานหรือไม่คะ คนที่คบกันอยู่นี้ ควรจะจะสานต่อหรือไม่คะ หรือ ควรอยู่คนเดียว (คุณได้ให้วันเดือนปีเกิดมา แต่เวลาเกิดไม่แน่นอน และขอไม่เปิดเผยวันเดือนปีเกิด ผมจึงจะตั้งเวลาเกิดเฉลี่ยนะครับ ซึ่งการพยากรณ์อาจจะผิดเพี้ยนได้)

ก่อนอื่นขอพูดถึงดวงชะตาของคุณก่อน ดวงชะตาในเรื่องความรักของคุณมีจุดอ่อนอยู่ จุดแรกก็คือ การที่มีดาวทำร้ายภพปัตนิของคุณ ทำให้การมีคู่ของคุณเป็นเรื่องค่อนข้างจะยากสักหน่อย

ประกอบกับคุณเองก็เป็นคนเบื่อง่าย ทนอะไรไม่ค่อยได้มากนัก หรือ อาจจะเป็นคนที่จริงจังมาก ไม่ค่อยโรแมนติกแบบที่ผู้ชายที่จะเข้ามาจีบชอบกัน ทำให้ขั้นตอนของการพัฒนาจากการเป็นคนรักไปสู่การเป็นคู่ครองมีอุปสรรคขัดขวาง ไม่สามารถผ่านเส้นทางที่กั้นเอาไว้ได้ จึงเกิดอาการที่คุณบอกว่า พอพูดคุยกันสักพักก็หายไป

นอกจากนี้ คุณยังมีโชคที่เรียกว่า เทวะสนธยา ซึ่งมักจะไม่ให้คุณ ในเรื่องความรัก จึงบอกได้ว่า เรื่องความรักดูเหมือนว่าจะเหนื่อยทีเดียวสำหรับคุณ

ดวงของผู้ชายที่คุณให้มานั้น ผมไม่ทราบว่าเขาเป็นทหาร หรือตำรวจ หรือ วิศวกร หรือเปล่า แต่ดูท่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแฉะทิพ บุคลิกแข็ง มีความเป็นตัวของตัวเอง และ ชีวิตต้องต่อสู้พอสมควร

แต่เนื่องจากคุณไม่มีเวลาเกิดที่แน่นอนของผู้ชายคนนี้ ผมจึงไม่สามารถบอกลึกลงไปรายละเอียดให้แก่คุณได้ว่า ผู้ชายคนนี้เป็นอย่างไร ควรจะเดินหน้าสานสัมพันธ์กับเขาต่อไปดีหรือไม่

แต่ความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องของหัวใจ บางครั้งคำแนะนำใดๆก็ไม่หนักแน่นเท่ากับคำแนะนำจากหัวใจของคุณเองนะครับ

โดยเฉพาะในช่วงนี้ จนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์หน้า เป็นช่วงเวลาที่หัวใจเรียกร้องมาก ก็ลองฟังเสียงเรียกร้องของหัวใจของตัวเองดูนะครับ แล้วลองพิจารณา ว่าเป็นคนที่ใช่ของคุณหรือไม่ ถ้าใช่ก็ลองสานต่อดูนะครับ

อย่างไรก็ตาม หากจะรัก ก็ต้องถืมคำว่าเสียใจครับ

ขอให้คุณโชคดีนะครับ

